



ฝ่ายเลขานุการประธาน กกธ.
เลขรับ ๑๖๖ /๑๐
รับที่ ๖๖๖๐ เวลา ๑๕:๐๐ น.

ที่ ศร ๐๐๐๘.๒/๗๒๕๖

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. ๑๐๒๑๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑.๑๒๑ ๙๑

เรื่อง ขอส่งความเห็นประกอบการพิจารณา

เรียน ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ความเห็นประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.” เมื่อวันที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการธิการ หมายเลข ๒๑๓-๒๑๖
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นั้น

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอส่งความเห็นประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ส่งความเห็นประกอบ
การพิจารณาดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์)

เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คณะทำงานยกร่างกฎหมาย ฯ

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๗๕๕๒

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๑๖

ความเห็นประกอบการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.

เรื่อง กรอบวิธีพิจารณาในระบบไต่สวน

๑. ให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีไปตามหลักการพิจารณาคดีในระบบไต่สวน โดยให้ศาลมีหน้าที่บริหารจัดการคดีให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมแก่คู่กรณีทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถวินิจฉัยชี้ขาดคดีไปตามอำนาจหน้าที่และสิทธิเสรีภาพระหว่างคู่กรณีและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยไม่ถือเอาความบกพร่องหรือผิดพลาดในทางวิธีพิจารณาเป็นเหตุแห่งการแพ้ชนะกัน

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องทางวิธีพิจารณาเกิดขึ้น ให้ศาลสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่สมควรแก่กรณี เว้นแต่จะเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต หรือละเลยเพิกเฉยไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามคำสั่งศาล หรือทำให้เสื่อมเสียแก่การอำนวยความยุติธรรมของศาล ก็ให้ศาลพิจารณาสั่งการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม

ในการปฏิบัติหน้าที่หรืออำนาจของศาล ให้พนักงานคดีรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือตามที่ศาลมอบหมาย

๒. ในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานได้ทุกประเภท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติห้ามรับฟังไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้นในคดีนั้น

การนำสืบพยานหลักฐานของคู่กรณี ถึงแม้มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอน วิธีการ และกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ก็ให้ศาลรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ แต่ต้องให้โอกาสแก่คู่กรณีฝ่ายอื่นในการนำสืบพยานหลักฐานหักล้าง หรือทำลายน้ำหนักพยานหลักฐานที่นำสืบโดยผิดพลาดนั้นได้ และศาลจะต้องวินิจฉัยน้ำหนักของพยานหลักฐานดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง

ในกรณีที่พยานหลักฐานที่คู่กรณีนำสืบต่อศาลยังมีไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความจริงในคดีได้ หรือมีมูลกรณีให้ควรสงสัยได้ว่าข้อเท็จจริงที่คู่กรณีฝ่ายใดแถลงรับต่อศาล จะไม่ถูกต้องตรงตามความจริง ให้ศาลมีหน้าที่ตรวจสอบ แสวงหา และไต่สวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถวินิจฉัยข้อเท็จจริงได้ถูกต้องตรงตามความจริง

๓. เมื่อศาลกำหนดประเด็นแห่งคดีแล้วให้แจ้งคู่กรณีทุกฝ่ายได้ทราบ และมีโอกาสคัดค้าน หรือเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นได้ ให้ศาลรับฟังข้อคัดค้านและความเห็นของคู่กรณีและพิจารณาทบทวน และปรับแก้ให้ถูกต้องตามความจำเป็นและสมควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและการอำนวยความยุติธรรมของศาล

หากคู่กรณีฝ่ายใดตั้งใจคัดค้านประเด็นแห่งคดีที่ศาลกำหนด ให้ทำคำคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายในสามวันนับแต่วันได้ทราบประเด็นที่ศาลกำหนด มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ตั้งใจคัดค้าน

เมื่อศาลได้รับคำคัดค้าน ให้ศาลพิจารณาทบทวนและทำคำสั่งภายในเจ็ดวันนับแต่ได้รับคำคัดค้านโดยมีเหตุผลประกอบการสั่งนั้นด้วย

๔. ในการทำคำวินิจฉัย นอกจากการวินิจฉัยไปตามประเด็นแห่งคดีแล้ว ให้ศาลมีอำนาจยกข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งข้อเท็จจริงที่จำเป็นสำหรับการวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าวด้วย โดยให้ศาลตรวจสอบ แสวงหา และไต่สวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใช้วินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าว

เมื่อได้ลงมติวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีไปตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีความจำเป็น หรือเหตุอันสมควร ให้ศาลมีอำนาจกำหนดวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยไปด้วย เพื่อให้คู่กรณีและผู้ที่ถูกผูกพันตามคำวินิจฉัยของศาลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามคำวินิจฉัยของศาล
